

ครั้งแรกในประเทศไทย มิติใหม่การเรียนการสอน นอกห้องเรียน สูดยอดเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาตัวเตอรื ส่วนตัวคุณภาพชั้นนำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ ประเทศ ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและผู้ ปกครองในยุค 4.0



ครั้งแรกในประเทศไทย มิติใหม่การเรียนการสอนนอกห้องเรียน สูดยอดเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาตัวเตอรืส่วนตัว
คุณภาพชั้นนำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในยุค 4.0
นางสาวภิญชิตรา วราญุเคราะห์โชค กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเจ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง
เว็บไซต์ Hakru.com หรือ หาคู.คอม เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงวัยเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าศูนย์
กวดวิชารูปแบบดั้งเดิมนั้น อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน เนื่องจากผู้ปกครองต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง สำหรับหลักสูตรเพิ่มเติมนอกโรงเรียน หรือความไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ขณะเดียวกันการ
ศึกษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเรียนทุกคน ทำให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ Hakru.com เพื่อ
ต้องการช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านตัวเตอรืคุณภาพที่เป็นนิสิต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยนักเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงตัวเตอรืคุณภาพได้ทันที ทุกที่
ทุกเวลา บนสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจว่าเว็บไซต์ Hakru.com จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ
นักเรียนและผู้ปกครองในยุคนี้

โดยเว็บไซต์ Hakru.com จะทำหน้าที่เชื่อมโยงนักเรียนกับตัวเตอรืที่มีคุณภาพ สามารถค้นหาและกำหนดการเรียน
ของตัวเอง ที่เหมาะสมและพึงพอใจมากที่สุด โดยสามารถกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่ต้องการเรียนได้ด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งเข้าถึง ตารางเรียน เพื่อเช็คคลาสเรียนได้ 24 ชั่วโมง หรือนักเรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้
ด้วย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนทุกช่วงวัย มีขั้นตอนการคัดสรรตัวเตอรือย่างมี
คุณภาพ โดยตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และรีวิวดตัวเตอรืจากประสบการณ์ตรงของนักเรียน ผู้ปกครองและ
นักเรียนมั่นใจในความปลอดภัย โดยจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนคลาสเรียนก่อนการเรียนทุกครั้ง รวมถึงรายงาน การ
เรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองติดตาม พัฒนาการของนักเรียนได้ โดยเว็บไซต์ Hakru.com มีความโดดเด่นด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ระบบ Auto Matching การจับคู่คำสั่งโดยอัตโนมัติ มาใช้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนง่ายๆ การเข้าใช้งาน เว็บไซต์ Hakru.com คือเริ่มต้นจากการกำหนดวิชาและสถานที่ จากนั้นเลือก
ติวเตอร์ที่ต้องการเรียน วัน เวลา สถานที่ที่ต้องการให้ติวเตอร์ไปสอน และขั้นตอนสุดท้ายคือการกรอกข้อมูลส่วนตัว
, รอติวเตอร์ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสอน หลังจากการเรียนการสอนแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการเรียนไว้ใน
ฐานข้อมูลของนักเรียน นักเรียนสามารถติดตามดูประวัติการเรียนการสอนของตัวเองได้ ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลัง
คัดเลือกติวเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเว็บไซต์ สามารถสมัครได้ที่ www.Hakru.com หรือสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admin@hakru.com

+++++

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

ดวงเนตร ชีวะวิชาวาลกุล (เอ๋) 081 903 2262 , duangnead@hotmail.com